

ข่าวเผยแพร่

No. 31/2564
18 กุมภาพันธ์ 2564

ทริสเรตติ้งจัดสัมมนา “แนวโน้มเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมหลักของไทยในปี 2564”

ในงานสัมมนา MS Team ที่จัดโดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ในวันที่ นายศักดิ์ดา พงศ์เจริญ กรรมการผู้จัดการทริสเรตติ้ง พร้อมด้วยนักวิเคราะห์อาวุโสได้ร่วมกันเสนอมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมหลัก ๆ ของประเทศไทยในปี 2564 แก่ผู้ร่วมงานซึ่งประกอบด้วยนักลงทุนสถาบัน ตลอดจนผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และที่ปรึกษาทางการเงินจากหน่วยงานที่หลากหลาย โดยเนื้อหาจากการสัมมนาสรุปได้ดังนี้

ปี 2563 ถือเป็นปีที่ยากลำบากมากสำหรับภาคธุรกิจส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทรุดตัวอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ธุรกิจแทบทุกภาคส่วนมีรายได้และกำไรที่ลดลงอย่างมาก ทริสเรตติ้งได้เห็นความพยายามของธุรกิจทั้งหลายในการแก้ปัญหาการลดลงอย่างมากของรายได้โดยการลดต้นทุน ตลอดจนเก็บสะสมเงินสด และเลื่อนการใช้จ่ายด้านการลงทุนออกไปเนื่องจากเล็งเห็นถึงความยากลำบากที่รออยู่ข้างหน้า สำหรับในส่วนของทริสเรตติ้งทำการประเมินแนวโน้มการฟื้นตัวในปี 2564 ของผู้ออกตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตนั้น คำถามที่เกี่ยวของมากที่สุดน่าจะได้แก่ ระยะเวลาในการฟื้นตัว ระดับภาระหนี้ และสถานะสภาพคล่อง

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานรายไตรมาสของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยทริสเรตติ้งจำนวนทั้งสิ้น 136 รายแล้ว จะเห็นได้ว่าธุรกิจส่วนใหญ่ในภาคการผลิตเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการฟื้นตัวจะแตกต่างกันไปอย่างมีนัยสำคัญในแต่ละอุตสาหกรรม โดยธุรกิจบริการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและสายการบิน การฟื้นตัวยังคงมีความไม่แน่นอนสูงจากการระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด 19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

จากผลกระทบของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลทำให้รายได้และกระแสเงินสดของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตดังกล่าวลดลงอย่างมาก สิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือการเพิ่มขึ้นของอัตราภาระหนี้ซึ่งบ่งบอกถึงสถานะทางการเงินที่อ่อนแอของบริษัท อย่างไรก็ตาม ทริสเรตติ้งได้เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 จากการที่บริษัทต่าง ๆ เริ่มฟื้นตัวจากช่วงที่เลวร้ายในไตรมาสที่ 2 ในการนี้ ทริสเรตติ้งคาดว่าแนวโน้มการฟื้นตัวจะดำเนินต่อไปในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าผลการดำเนินงานของบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตส่วนใหญ่จะฟื้นตัวกลับไปอยู่ในระดับก่อนเกิดโรคโควิด 19 ได้ภายในปี 2565

การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในช่วงที่นักลงทุนตื่นตระหนกต่อผลกระทบจากการระบาดของไวรัสในปี 2563 เป็นเครื่องเตือนใจให้บริษัทต่าง ๆ ตระหนักถึงความจำเป็นในการกระจายแหล่งเงินทุนให้มากขึ้น สัญญาณการฟื้นตัวของนักลงทุนในการลงทุนในตราสารหนี้เริ่มปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสารในกลุ่มตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตระดับสูง อย่างไรก็ตาม การกลับมาของความต้องการลงทุนก็มาพร้อมกับต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วยเช่นกัน ส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Credit Spread) ของตราสารหนี้ภาคเอกชนในปี 2563 ได้ถ่างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในทุกอันดับเครดิต อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าส่วนต่าง ๆ เริ่มมีแนวโน้มแคบลงในกลุ่มผู้ออกตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตระดับสูง

ต่อไปนี้จะมุมมองของทริสเรตติ้งเกี่ยวกับสถานะเศรษฐกิจไทยและแนวโน้มของภาวะอุตสาหกรรมหลัก ๆ ในปี 2564

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2564

ทริสเรตติ้งคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยเมื่อพิจารณาจากผลผลิตมวลรวมภายในประเทศจะขยายตัวที่ระดับ 2.6% ในปี 2564 ซึ่งฟื้นจากการหดตัวที่ระดับ 6.1% ในปี 2563 แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีทิศทางในการฟื้นตัวที่ชัดเจน แต่การระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด 19 ก็สร้างอุปสรรคในการฟื้นตัวที่กำลังจะเริ่มดีขึ้น ทั้งนี้ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงต้องพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นสำคัญ โดยทริสเรตติ้งคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2564 จะอยู่ที่ระดับ 3 ถึง 4 ล้านคน แม้จะตระหนักได้ว่าเศรษฐกิจไทยจะต้องลดการพึ่งพาการท่องเที่ยวลง แต่ในระยะสั้นนั้นการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวยังถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ ในขณะที่ภาคการส่งออกนั้นมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ช้ากว่าเนื่องจากประเทศเศรษฐกิจหลักยังคงได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 นอกจากนี้ การฟื้นตัวของภาคการบริโภคภาคเอกชนก็มีแนวโน้มที่จะได้รับแรงกดดันจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคโควิด 19 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องระดับหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น หรือปัญหาการว่างงาน และปัญหาสภาพคล่องที่ตึงตัวของภาคธุรกิจ

ความหวังจึงขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการกระจายการฉีดวัคซีนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอันจะนำมาสู่การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวของไทยได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 และการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทริสเรตติ้งมองว่ามาตรการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ

ของรัฐบาลไทยที่มีให้แก่กลุ่มประชากรที่มีความเปราะบางนั้นได้ผลในระดับหนึ่งที่จะช่วยให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว ในขณะที่เดียวกัน การใช้จ่ายภาครัฐก็ยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำหรับระบบเศรษฐกิจไทยต่อไปในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าด้วยเช่นกัน โดยรวมแล้ว ทริสเรทติ้งเห็นวาระบบเศรษฐกิจของไทยกำลังเริ่มฟื้นตัว โดยที่ระยะเวลาในการฟื้นตัวนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่สำคัญหลายประการเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ締 วัคซีนและการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจทั่วโลก

ธุรกิจธนาคาร

ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจธนาคารในปี 2563 ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโรคโควิด 19 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสำรองหนี้เสียเป็นหลัก โดยที่กำไรสุทธิของธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 9 แห่งลดลงกว่า 30% จากปีก่อน แต่สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ด้านบวกคือการเติบโตของสินเชื่อของธนาคารขนาดใหญ่ที่สูงเกินคาดจากการที่ธุรกิจขนาดใหญ่มีการเร่งเบิกในช่วงเงินสินเชื่อในช่วงที่การไถ่ถอนตราสารหนี้ที่มีอยู่เดิมโดยการออกตราสารหนี้ชุดใหม่ไม่สามารถกระทำได้ ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อน่าจะกลับลงมาอยู่ในระดับต่ำซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้ในธนาคารไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ได้กลับสู่สภาวะปกติแล้ว คุณภาพสินทรัพย์เป็นประเด็นที่ทริสเรทติ้งมีความกังวลเนื่องจากผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่มีต่อลูกหนี้ในปี 2563 ทริสเรทติ้งเชื่อว่าสินเชื่อโดยคุณภาพน่าจะยังปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่อยู่ในระดับที่จัดการได้จากการที่สภาพเศรษฐกิจค่อย ๆ ฟื้นตัว สำหรับการตั้งสำรองหนี้เสีย นั้น จากการที่ธนาคารหลายแห่งได้ปรับเป้าในการตั้งสำรองลดลง ทริสเรทติ้งจึงคาดว่าระดับการตั้งสำรองโดยรวมน่าจะลดลงในปี 2564

ดังนั้น ผลการดำเนินงานทางการเงินของกลุ่มธนาคารน่าจะค่อย ๆ ฟื้นตัว ในขณะที่เดียวกัน ระดับเงินกองทุนของธนาคารส่วนใหญ่จะยังคงแข็งแกร่งซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนคือความสามารถในการทำกำไรที่สูงซึ่งทำให้สามารถรองรับการตั้งสำรองได้ รวมทั้งการจ่ายเงินปันผลที่จำกัด และการเติบโตของสินเชื่อที่ต่ำลง

ธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร

การระบาดของโรคโควิด 19 ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเติบโตของสินเชื่อและความสามารถในการสร้างรายได้ ส่วนในด้านคุณภาพสินทรัพย์นั้น มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่บริษัทต่าง ๆ เสนอแก่ลูกหนี้ก็สามารถช่วยชะลอและลดทอนผลกระทบต่าง ๆ ที่มีต่อคุณภาพสินทรัพย์ลงได้ ทริสเรทติ้งคาดว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของสินเชื่อของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารในปี 2564 ยอดขายรถยนต์มีการฟื้นตัวกลับมาอย่างแข็งแกร่งและคาดว่าจะเป็นอย่างต่อเนื่องในปี 2564 ทริสเรทติ้งคาดว่าความต้องการสินเชื่อรถยนต์ใหม่จะเติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อย่างไรก็ตาม สินเชื่อรถจักรยานยนต์ ยังคงมีความผันผวนจากการถดถอยลงอย่างมากของคุณภาพสินเชื่อซึ่งส่งผลให้การขยายสินเชื่อใหม่ยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวังในช่วงปีที่ผ่านมา ในทางตรงกันข้าม ธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ยังมีการเติบโตที่ดีพร้อมกับการควบคุมคุณภาพสินเชื่อให้อยู่ในระดับที่ดีไว้ได้ อย่างไรก็ตาม การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากผู้ประกอบการรายใหม่คาดว่าจะสร้างแรงกดดันต่อความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการ ในส่วนของ ธุรกิจบัตรเครดิต และ สินเชื่อบุคคล นั้น การลดลงของเพดานดอกเบี้ยได้ส่งผลกระทบต่อรายได้โดยรวมของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อรายได้ดังกล่าวจะบรรเทาลงจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่เข้มแข็งขึ้นจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้น ในส่วนของความแข็งแกร่งของฐานทุนนั้น ธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารส่วนใหญ่ยังคงมีฐานทุนที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นตามแต่ละประเภทของสินทรัพย์

โดยภาพรวมแล้ว ทริสเรทติ้งคาดว่าธุรกิจและผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทในกลุ่มธุรกิจสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารจะมีการฟื้นตัวที่ค่อย ๆ ดีขึ้นในปี 2564 นี้แม้ว่าคุณภาพของสินทรัพย์จะยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไป

ธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

ผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยทุกรายล้วนประสบกับปี 2563 ที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ทำให้ราคาน้ำมันดิบดูไบปรับลดลงโดยเฉลี่ย 33% ในปี 2563 ปริมาณการใช้น้ำมันสำเร็จรูปปรับลดลง 12% ในปีเดียวกัน โดยน้ำมันอากาศยานลดลงมากที่สุดถึง 60% ส่วนน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลปรับลดลงเพียง 2%-3% โดยอุปสงค์ปรับตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 จนใกล้เคียงกับระดับปกติก่อนการระบาดของโรคโควิด 19 การฟื้นตัวของน้ำมันอากาศยานน่าจะยังคงยากลำบากจากความไม่แน่นอนของการเปิดน่านฟ้าและความกังวลด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ ผู้ประกอบการในธุรกิจโรงกลั่นทุกรายมีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2563 อันเนื่องมาจากค่าการกลั่นที่อยู่ในระดับต่ำและผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน ส่วน ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน ได้รับผลกระทบน้อยกว่าเนื่องจากมีภาระเรื่องการสำรองน้ำมันที่น้อยกว่ารวมทั้งยังมีค่าการตลาดในระดับที่ดีในช่วงที่ราคาน้ำมันอยู่ในทิศทางขาลง

ทริสเรทติ้งคาดว่าราคาน้ำมันดิบดูไบในปี 2564 จะอยู่ระหว่าง 40-60 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาร์เรลและจะมีความผันผวนน้อยกว่าในปี 2563 การฟื้นตัวของการใช้้ำมันสำเร็จรูปในภาคการขนส่งทางบก เช่น น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลจะฟื้นตัวเร็วกว่า ในขณะที่อุปสงค์น้ำมันอากาศยานนั้นคาดว่าจะใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่จะกลับมาอยู่ในระดับปกติก่อนการแพร่ระบาดได้ ทริสเรทติ้งคาดว่า การขาดทุนจากสต็อกน้ำมันจะมีน้อยลงและผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่จะกลับมามีกำไรภายในปี 2564

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย

ความต้องการที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมนั้นได้รับผลกระทบอย่างมากจากการบังคับใช้มาตรการเกี่ยวกับอัตราส่วนเงินกู้ต่อมูลค่าที่อยู่อาศัย (Loan to Value – LTV) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในปี 2562 และการระบาดของโรคโควิด 19 ในปี 2563 โดยมูลค่ายอดขายคอนโดมิเนียมสุทธิของผู้ประกอบการ 23 รายที่ได้รับ การจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้งลดลงจากจุดสูงสุดในปี 2561 ที่ประมาณ 2 แสนล้านบาทมาอยู่ที่ประมาณ 1.22 แสนล้านบาทในปี 2562 และ 6.7 หมื่นล้านบาทในปี 2563 สำหรับในปี 2564 นั้น การระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด 19 คาดว่าจะส่งผลให้การฟื้นตัวของคอนโดมิเนียมล่าช้าออกไปอีกเนื่องจากผู้ซื้อชาวต่างชาติอาจจะยังไม่สามารถกลับมาได้ก่อนปลายปีนี้ ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งมองว่าการกลับมาของผู้ซื้อชาวต่างชาติจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยฟื้นฟูความต้องการคอนโดมิเนียม ทริสเรทติ้งคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 1 ปีกว่าที่ยอดขายคอนโดมิเนียมจะกลับไปอยู่ที่ระดับใกล้เคียงกับในปี 2563 ในทางตรงกันข้าม อุปสงค์ที่อยู่อาศัยแนวราบมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ค่อนข้างชัดเจน โดยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ประกอบการทั้ง 23 รายพบว่ายอดขายที่อยู่อาศัยแนวราบเพิ่มขึ้น 15%-20% ในปี 2563 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด การเติบโตของยอดขายที่อยู่อาศัยแนวราบได้ช่วยชดเชยการหดตัวของยอดขายคอนโดมิเนียม ในขณะที่ยอดโอนที่อยู่อาศัยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการที่ผู้ประกอบการหลายรายใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อกระตุ้นยอดขายและยอดโอนในโครงการที่สร้างแล้วเสร็จ ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราค่าไถ่โดยรวมในปี 2563 ของผู้ประกอบการที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตจะลดลง 3%-4% และอัตราส่วนหนี้สินต่อค่าไถ่ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 7-8 เท่าในปี 2563 จากที่ระดับ 4-5 เท่าในอดีต

ทริสเรทติ้งคาดว่าผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการดังกล่าวจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นและกลับไปอยู่เทียบเท่ากับระดับในปี 2562 ได้ภายในปลายปี 2565 อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการเหล่านี้ อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่หลากหลายและมีส่วนแบ่งทั้งในตลาดแนวราบและคอนโดมิเนียมน่าจะมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นกว่าผู้ประกอบการทั่วไป

ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบมากเป็นอันดับต้น ๆ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทั้งนี้ ข้อมูลจาก World Tourism Organization (UNWTO) ระบุว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกลดลง 74% ในปี 2563 ซึ่งต่ำกว่าปีก่อนหน้าสำหรับในประเทศไทยนั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาลดลงถึง 83% ในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงแรมได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากปริมาณธุรกิจที่หดตัวลงในระดับที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โดยรายได้ต่อห้องพักโดยเฉลี่ย (RevPAR) ในปี 2563 ต่ำกว่าในปี 2562 อยู่ราว 60%-70% ดังนั้น การบริหารจัดการต้นทุนจึงกลายเป็นความจำเป็นในลำดับต้น ๆ ของผู้ประกอบการโรงแรมในการลดผลขาดทุนให้น้อยที่สุดจากระดับการเข้าพักที่ต่ำกว่าปกติมาก

ทริสเรทติ้งคาดว่า การฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมจะเป็นไปอย่างค่อนข้างช้าและอาจใช้เวลาจนถึงปี 2567 กว่าธุรกิจจะฟื้นตัวอย่างเต็มที่ โดยการฟื้นตัวในปี 2564 จะมีปัจจัยขับเคลื่อนมาจากตลาดภายในประเทศโดยเป็นกลุ่มที่ใช้โรงแรมเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเป็นหลัก ส่วนการเดินทางระหว่างประเทศนั้นทริสเรทติ้งคาดว่าจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนได้อย่างเร็วที่สุดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 นี้ ในขณะที่การเดินทางเพื่อธุรกิจน่าจะใช้เวลาานานกว่านั้น ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนทางการเงินที่บ่งชี้ระดับภาระหนี้ของผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมจะอยู่ในระดับสูงต่อไปในปี 2564 ก่อนที่จะลดลงมาอยู่ในกรอบระดับที่คาดหวังในปี 2565 ทั้งนี้ กว่าอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ จะฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ระดับก่อนเกิดโรคโควิด 19 ได้ก็น่าจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยจนถึงปี 2566

ธุรกิจเกษตรและอาหาร

จากฐานข้อมูลของทริสเรทติ้ง ธุรกิจเกษตรและอาหารเป็นเพียงธุรกิจเดียวที่สามารถเติบโตได้ในปี 2563 แม้จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทริสเรทติ้งจึงยังคงมีมุมมองค่อนข้างบวกต่อแนวโน้มของธุรกิจดังกล่าวในปี 2564 โดยทริสเรทติ้งคาดว่าอุปสงค์ทั้งในส่วนของสุกรและสัตว์ปีกในปี 2564 นั้นจะยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากโลกอยู่ระหว่างการสังสมปริมาณปศุสัตว์ขึ้นใหม่หลังจากการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรซึ่งทำให้ปีที่ผ่านมาอุปทานเนื้อสุกรลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการอาจเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากราคาอาหารสัตว์ซึ่งทำจากถั่วเหลืองและข้าวโพดเพิ่มสูงขึ้น โดยอาจจะส่งผลกดดันต่อรายได้และผลกำไรของผู้ประกอบการ ในส่วนของผู้ประกอบการน้ำตาลและกึ่งนั้นคาดว่าจะยังคงเผชิญกับอุปทานส่วนเกินและการแข่งขันที่สูง ดังนั้น ธุรกิจในภาคอาหารจึงมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวช้ากว่า

ในขณะที่ยางธรรมชาตินั้นคาดว่าจะมีอุปสงค์จำนวนมากจากผู้ผลิตถุงมือทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม ความต้องการยางรถยนต์ทั่วโลกนั้นยังคงลดลง ดังนั้น แนวโน้มของยางธรรมชาติจึงจะค่อนข้างแตกต่างกันไปตามประเภทของผลิตภัณฑ์ แต่ท่ามกลางปัจจัยที่ท้าทายก็ยังมีโอกาสสำหรับผู้ประกอบการหลักและผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัว กล่าวคือ การใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนและการพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำล้นเป็นตัวอย่งที่ดีของโอกาสที่มีอยู่ ในขณะที่การยกระดับสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มก็เป็นกลยุทธ์ใหม่ที่นิยมนำมาใช้ในการดำรงและรักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานและธุรกิจเหล่านี้เอาไว้

© บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้ใช้ค่าแกลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ใดๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มีได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัท และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆ โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: <http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html>